



# Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544

0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



## Nhân lên khát vọng cống hiến của thanh niên

Những tâm tư, nguyện vọng, khát vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) toàn tỉnh; những định hướng, giải pháp phát triển cho thanh niên trong thời gian tới đã được trao đổi thẳng thắn, cởi mở tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với thanh niên vừa qua. Từ đó nhân lên khát vọng cống hiến của thanh niên trên bước đường lập thân, lập nghiệp.

Để chuẩn bị chu đáo cho hội nghị tiếp xúc, đối thoại, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các tổ chức đoàn cơ sở khảo sát, lấy ý kiến, kiến nghị của cán bộ, ĐVTN theo các nhóm nội dung trọng tâm; rà soát, tổng hợp các số liệu liên quan đến công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhằm phản ánh các vấn

đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đồng thời, phân công nhiệm vụ chi tiết cho các ban chuyên môn, văn phòng Tỉnh đoàn, các cơ sở đoàn trực thuộc chuẩn bị tốt các nội dung của chương trình đối thoại. Đại úy Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh, tuổi trẻ Công an tỉnh háo hức chờ đón cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy với thanh niên. Để đón sự kiện này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức các cuộc trao đổi, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN đến từ các chi đoàn, đoàn cơ sở để có thể kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, khát vọng cống hiến của các đồng chí ĐVTN công an. Bên cạnh

(Xem tiếp trang 4)  
QUAN PHƯƠNG



Đại diện cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu tham gia diễn đàn tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại ngày 21/3/2023.

## CÔNG ĐOÀN HUYỆN ĐÔNG HƯNG

### Phấn đấu thành lập mới 30 công đoàn cơ sở

Trong 2 ngày 22 - 23/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Hưng tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được LĐLĐ tỉnh chọn làm điểm tổ chức đại hội công đoàn cấp huyện. Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của tỉnh, lãnh đạo huyện và 207 đại biểu là đoàn viên công đoàn ưu tú dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động trong huyện đạt được kết quả quan trọng; tổ chức bộ máy

(Xem tiếp trang 4)  
THU HIỀN



Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

## Đánh giá, phân hạng 48 sản phẩm tham gia chương trình OCOP cấp tỉnh năm 2022

Sáng ngày 23/3, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình môi trường xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh (Hội đồng đánh giá cấp tỉnh) tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng cho 48 sản phẩm của 24 chủ thể tham gia chương trình OCOP cấp tỉnh năm 2022. Tham dự hội nghị có các thành viên trong Hội đồng đánh giá cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện và các chủ thể có sản phẩm tham gia chương trình OCOP cấp tỉnh năm 2022.

Sản phẩm được đánh giá, phân hạng theo bộ tiêu chí được Thủ tướng

Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg, ngày 21/8/2019 và một số văn bản hướng dẫn liên quan gồm 3 phần: phần A gồm các tiêu chí đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng gồm tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm, sức mạnh cộng đồng; phần B các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị gồm: tiếp thị, câu chuyện về sản phẩm; phần C gồm các tiêu chí về chất lượng sản phẩm: chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm, tiêu chuẩn sản phẩm, khả năng xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế.

Kết quả sơ bộ chấm điểm của Tổ giúp việc Hội đồng cấp tỉnh, có 16 sản phẩm đạt 4 sao, 32 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm được đề nghị công nhận sản phẩm OCOP năm 2022 được đánh giá có quy mô sản xuất đạt từ trung bình trở lên, có xu hướng phát triển tốt.

Trên cơ sở kết quả chấm điểm của Tổ giúp việc, tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đánh giá cấp tỉnh đã nghiên cứu, đánh giá và chấm điểm

(Xem tiếp trang 4)  
NGÂN HUỖN

### ĐOÀN THANH NIÊN KHỎI CÁC CƠ QUAN TỈNH

#### Thu nhận 172 đơn vị máu trong ngày hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 23/3, tại Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023.



Trong ngày hội có 40 tổ chức đoàn thanh niên đến tham gia hiến máu. Kết quả, Ban tổ chức đã thu được 172 đơn vị máu an toàn. Số máu trên sẽ được Khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổng hợp và gửi các bệnh viện để kịp thời cấp cứu giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Đây là một trong những hoạt động được Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh triển khai rộng khắp từ nhiều năm qua nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, đồng thời cũng là một trong chuỗi hoạt động của Đoàn khối chào mừng tháng thanh niên năm 2023.

### Kiến Xương

#### Nhiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2023

Để hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2023 diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25/3, góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới, UBND huyện Kiến Xương đã kêu gọi và triển khai tới toàn thể các đơn vị, địa phương tích cực tham gia hưởng ứng chiến dịch.

Theo đó, huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện thực hiện tuyên truyền tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2023. Điện lực huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng bảo đảm thiết thực, hiệu quả; chuẩn bị các phương thức vận hành của hệ thống cấp điện để đánh giá hiệu quả tiết kiệm điện trong thời gian diễn ra sự kiện. Các cơ quan, đơn vị, địa phương treo băng rôn, pa nô, áp phích tuyên truyền tại các trục phố lớn, các khu vực công cộng và tại trụ sở các cơ quan; chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp bố trí các xe lưu động tuyên truyền đến mọi tầng lớp cán bộ, nhân dân tham gia hưởng ứng nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong việc sử dụng tiết kiệm điện; vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan và người dân tham gia vào hoạt động tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện giờ trái đất năm 2023.

THU THUY

## Sức trẻ trên công trường dự án trọng điểm quốc gia

(Xem trang 2)



Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đang vào giai đoạn nước rút hoàn thành đưa vào hoạt động.